



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ฉบับ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๘ ๕๖๒๘ ต่อ ๑๑

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนายสมศักดิ์ วงษ์สมบัติ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 6 ซึ่งประเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสำอองค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงามนายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาหรือแก้ไขให้พี่น้อง ประชาชนตำบลดอยงาม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายชยพัทธ์ เสวะกะ รองนายก อบต.ดอยงาม น.ส.รุ่งนภา บุญทาทอง รองปลัดฯ นางสุกัญญา ช่างปั้น หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกและรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน โดยมีนายศรีทอน จอมจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ



เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 น.ส.รชต จิตนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 11 แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมชี้แจงแนวทางต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนเจ้าพนักงาน ด้วยการชักชวนการเสนอการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอกการปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม



เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม นายสำองค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม นายวัชรศักดิ์ เจียมวิจิักษ์ กำนันตำบลห้วยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.ดอยงาม หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่างตำบลดอยงามและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านแม่หนาด เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยม ร่วมกับกรมชลประทานสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและแก้ไขปัญหาวัชพืชรบกวนทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลดอยงาม



เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา โดยนายสุพิศ สมยาราช นายกอบต.ดอยงาม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมชลประทานจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพลำน้ำแม่สำนที่เชื่อมกับลำน้ำแม่ฮ่าง พบว่าลำน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำและส่งน้ำได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ขอความอนุเคราะห์ในการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ และในปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการขุดลอกลำน้ำดังกล่าวไว้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยงาม จึงได้ขอรับการสนับสนุนการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลดอยงาม โดยได้นำเครื่องจักรกลหนักมาดำเนินการขุดลอกลำน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ปริมาณมากทำให้ระบบการไหลเวียนของน้ำได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการจัดโครงการงดเหล้า เข้าพรรษา หล่อถวายเทียนเพื่อบูชาพุทธคุณ ตามโครงการฯ มีกิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการงดสุรา ยาเสพติด อบายมุขทั้งปวงในช่วงเข้าพรรษา การให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยการนำของนายสุพิศ สมยาราช นายก อบคการบริหารส่วนตำบลดอยงาม และนายสำอานค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม



เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 กรมชลประทาน ได้นำรถแบ็คโฮลงพื้นที่บ้านสันช้างตายเพื่อกำจัดวัชพืชในลำน้ำแม่สำน โดยมี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย เขต 3 เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากกรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังพื้นที่การเกษตรของราษฎรตำบลดอยงามและตำบลห้วยม...



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 น.ส.อุบลทิพย์ วุฒิชมพู เกษตรประจำตำบลดอยงาม แจ้งประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ และกรอบระยะเวลา
**ทั้งนี้ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติการให้ข้อมูลที่แจ้งกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา



เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 อบต.ดอยงามจัดกิจกรรมทำบุญสัจจกรตำบลดอยงาม 2565 ณ วัดสันทราย ต.ดอยงาม นำโดยนายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม นายนันท์ศักดิ์ ปัญญาคง เลขานุการนายก อบต.ดอยงาม ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย ปลัด อบต.ดอยงาม สมาชิกสภา อบต.ดอยงาม และตัวแทนพนักงาน อบต.ดอยงาม ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจำคาวทอง ต.ดอยงาม



เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายกองดีการบริหารส่วนตำบลดอยงามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านสารภี พนักงานอบต.ดอยงาม ได้ออกตรวจเยี่ยมการกำจัดวัชพืชบริเวณสะพานเชื่อมติดต่อ เขตตำบลสันมะเค็ด เพื่อเร่งการระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่



เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายดิเรก วันมี ผอ.กองการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ที่ปรึกษา : นายสุพิศ สมยาราช นายกองดีการบริหารส่วนตำบลดอยงาม และคณะผู้บริหารทุกท่าน

บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

กองบรรณาธิการ : นางสุกัญญา ช่างปั้น หัวหน้าสำนักปลัด

จัดทำโดย : นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๘๕๖๒๙